

Số: /TB-UBND

Vân Canh, ngày tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện quý II năm 2021

Ngày 24/6/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đối với chỉ số CCHC huyện năm 2020 và đề ra giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC huyện năm 2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo (đại diện lãnh đạo các cơ quan vắng gồm: Chi cục thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh, Phòng Y tế và UBND xã Canh Liên). Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đối với chỉ số CCHC huyện năm 2020, một số giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện vị trí xếp hạng năm 2021 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Việt, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận, chỉ đạo như sau:

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số CCHC huyện, cải thiện vị trí xếp hạng năm 2021, trước hết là khắc phục các hạn chế nhằm cải thiện 25 chỉ số thành phần đạt điểm thấp hoặc không đạt điểm trong năm 2020, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các tiêu chí bộ chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai các giải pháp khắc phục, cụ thể như sau:

1. Đối với tiêu chí công tác chỉ đạo, điều hành

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường đăng tải các văn bản về CCHC, các tin, bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện thường xuyên đăng tin, bài liên quan đến CCHC trên sóng phát thanh huyện;

Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC trên địa bàn huyện. Đối với các bài thi đạt giải, đề nghị Hội đồng Sáng kiến huyện xem xét, công nhận sáng kiến và đề xuất UBND huyện xem xét tiếp tục nghiên cứu hoặc triển khai áp dụng thực hiện trên địa bàn huyện.

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện phải thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về CCHC, kiểm soát TTHC, báo cáo về biên chế, tổ chức bộ máy. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo theo quy định.

2. Đối với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện; trong năm 2021, tham mưu UBND huyện có ít nhất một kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan thẩm quyền nội dung đơn giản hóa TTHC cấp huyện, cấp xã.

3. Đối với tiêu chí cải cách tổ chức bộ máy

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện triển khai rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị đã phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp xã; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các nội dung đã phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp xã và có báo cáo UBND huyện.

4. Đối với tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; theo dõi việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chế độ báo cáo Sở Nội vụ theo quy định; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 và triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra công vụ kết hợp với các ngành liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với UBND các xã còn cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn (gồm Canh Hiền, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên): Đề nghị UBND các xã có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức hoặc thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ theo quy định.

5. Đối với tiêu chí cải cách tài chính công

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương thực hiện công khai tài chính đầy đủ trên trang thông tin điện tử UBND huyện theo quy định.

6. Đối với tiêu chí hiện đại hóa hành chính

Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát và báo cáo UBND huyện việc xử lý văn bản dưới dạng điện tử và việc sử dụng chữ ký số của các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát và báo cáo UBND huyện danh sách cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện văn bản khuyến khích người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ BCCI, khuyến khích giải quyết trước hạn đối với hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ BCCI. rà soát các TTHC có phát sinh nhiều hồ sơ để đăng ký tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; phối hợp với Bưu điện huyện có phương án cử nhân viên Bưu điện thực hiện trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ BCCI.

UBND các xã, thị trấn phải tăng cường thực hiện xử lý trực tuyến đối với các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

7. Đối với tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của địa phương năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tuyệt đối không để tồn tại tình trạng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan chuyên môn.

Đối với các hồ sơ trễ hạn: Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ trễ hạn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết, có báo cáo, giải trình, làm rõ nguyên nhân. Thực hiện nghiêm túc xin lỗi tổ chức, công dân bằng văn bản theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) **trước ngày 30/7/2021**.

UBND huyện thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- Bưu điện huyện;
- Thành viên BCD;
- Lưu: VT, NV (c).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thành Đô